

## KỶ HỢP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 24/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Điều hòa thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2023). Ngay sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp này, Chính phủ đã có văn bản nhất trí với những nội dung đã tiếp thu, giải trình. Ý kiến của các đại biểu Quốc hội, của các cơ quan, tổ chức liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học đều đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu tối đa và giải trình cụ thể thể hiện trong báo cáo đầy đủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các đại biểu Quốc hội tham gia thêm ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật bao gồm:

Thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ; thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử; lưu trữ tài liệu điện tử; hoạt động dịch vụ lưu trữ; bổ sung quy định về ngày lưu trữ Việt Nam; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật...

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội khẳng định lưu trữ là việc quan trọng, không chỉ cho hiện tại mà cả trong tương lai. Thực tiễn cho thấy nhờ công tác lưu trữ mà nhiều tài liệu quý từ các triều đại phong kiến đến nay đã mang lại những giá trị to lớn cả về mặt văn hóa và lịch sử, giúp chúng minh nhiều vấn đề.

Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) bổ sung một số nội dung mới như thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ, quản lý tài liệu lưu

trữ trong trường hợp cơ quan, tổ chức tổ chức lại, giải thể, phá sản; quản lý tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt; các vấn đề liên quan đến lưu trữ điện tử.

Các nội dung của dự thảo Luật phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, phù hợp với Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Để bảo đảm tính thống nhất với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các luật liên quan như Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin..., các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung nội dung về sử dụng thông tin cho phù hợp với thực tiễn để áp dụng luật; bảo đảm quyền

tiếp cận và sử dụng thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Tham gia thảo luận tại tổ 10 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Bình, Tiền Giang, Bạc Liêu có đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tán thành với các nội dung

trọng báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Các đại biểu cũng nhất trí việc sửa đổi Luật để tăng cường công tác quản lý; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các giấy tờ không cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và người dân; tạo hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này; khắc phục những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thi hành, áp dụng Luật thời gian qua.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, các đại biểu cũng nhất trí với việc sửa đổi Luật để bổ sung các quy định, các biện

pháp cảnh vệ, góp phần hoàn thiện Luật Cảnh vệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời, luật hóa các quy định đã được thực hiện ổn định trong thời gian qua. Để bảo đảm rõ ràng, dễ theo dõi, để thực hiện, các đại biểu đề nghị thiết kế các điều, khoản riêng quy định về các biện pháp cảnh vệ, bao gồm các nội dung bổ sung ở phần giải thích từ ngữ và các biện pháp cảnh vệ khác đã được nêu trong Luật; quy định biện pháp, chế độ cảnh vệ đối với từng đối tượng cảnh vệ đang được thiết kế theo các quy định tại dự thảo...

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

## HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và thành viên đoàn công tác trao đổi với Cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư 3 vùng Flanders, Brussels Capital và Wallonia của Bỉ.

và Wallonia của Bỉ cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Bỉ.

Giới thiệu khái quát về địa lý, tiềm năng, thế mạnh và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Thái Bình đạt gần 3 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, xếp thứ 5 toàn quốc; kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 2,6 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,8 tỷ USD. Những con số

trên và xu hướng dòng chảy đầu tư vào tỉnh đã khẳng định sức hút đầu tư mạnh mẽ của Thái Bình. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021 - 2025, Thái Bình đã quy hoạch đầu tư 37 dự án chuyên ngành công nghiệp, nông nghiệp - ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều... Thái Bình là một trong những tỉnh xuất hiện, xếp thứ 5 toàn quốc; kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 2,6 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,8 tỷ USD. Những con số

như thúc đẩy trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa có thể mạnh của hai bên; tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu, các ngành công nghiệp dịch vụ, chế biến, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, khí và điện gió, logistics...; thúc đẩy cơ hội hợp tác giáo dục, trao đổi văn hóa, nghệ thuật, đào tạo, y tế và văn hóa.

Trao đổi tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nêu bật sự đa dạng và tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia trong 6 lĩnh

vực quan trọng là cảng biển - logistics, nông nghiệp hiện đại, năng lượng xanh, y tế - dược phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân. Đại sứ nhấn mạnh, tháng 12/2022, Việt Nam là nước thứ ba trên thế giới thông qua đổi tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với các nước G7, Liên minh châu Âu (EU), Đan Mạch và Na Uy. Đây là cơ hội lớn đối với Thái Bình hợp tác với các đối tác Bỉ trong lĩnh vực năng lượng xanh - một trong những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh.

Đánh giá cao tiềm năng và định hướng thu hút đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh Thái Bình, ông Dương Minh Trí, Tổng thư ký Liên minh Bỉ - Việt và bà Chrysoline Monnier, đại diện Cơ quan xúc tiến đầu tư và xuất khẩu Brussels cam kết sẵn sàng làm cầu nối để các doanh nghiệp Bỉ hợp tác với các doanh nghiệp Thái Bình cùng nhau phát triển các dự án đầu tư hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp Bỉ và Thái Bình trao đổi thông tin về tiềm năng và nhu cầu hợp tác của hai bên, tìm kiếm đối tác cho các dự án đầu tư, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh tại thị trường Bỉ và Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh khẳng định: Hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại Vương quốc Bỉ có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Thái Bình và các vùng của Bỉ phát triển ngày càng bền vững và hiệu quả, đồng thời mở ra nhiều hướng hợp tác giữa Thái Bình và Bỉ trong tương lai. Với những nỗ lực trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng và chính sách ưu đãi đầu tư, Thái Bình đang dẫn đầu trong các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Từ những lợi thế và khả năng phát triển của Thái Bình trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ cùng với các cơ chế ưu đãi và tinh thần cầu thị, sẵn sàng hợp tác, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cam kết luôn luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư FDI nói chung, doanh nghiệp Bỉ nói riêng hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cùng phát triển.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh có buổi gặp gỡ, trao đổi với Cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư 3 vùng Flanders, Brussels Capital và Wallonia của Bỉ về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi, tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Đoàn đã lắng nghe các ý kiến, phát đáp thắc mắc của đại diện các cơ quan đầu tư thương mại Bỉ.

## THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN GIA ĐÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Hưng, xã Đông Xá đã trao kinh phí hỗ trợ, động viên gia đình người bị nạn.



Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho gia đình người bị nạn.

Trước đó, hồi 0 giờ 46 phút ngày 24/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Vụ cháy đã làm 14 người chết, nhiều người khác bị thương.

## CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc chúc mừng ông Hoàng Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình; mong muốn với trọng trách người đứng đầu đơn vị sẽ cùng tập thể lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác quản trị để phấn đấu trở thành đơn vị có dịch vụ xuất sắc, chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

## Tập huấn, tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư ven biển trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, từ tháng 5 đến tháng 8, Chi cục Kiểm lâm sẽ tổ chức 8 lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản cho các xã ven biển của hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải.

Hai nội dung chính truyền tải đến những người trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, người có các hoạt động sinh kế gần với rừng, liên hệ với rừng là công tác quản lý, bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và các vấn đề về công tác quản lý động vật hoang dã.

Qua tập huấn giúp người dân hiểu được giá trị, ý nghĩa của việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

NGÂN HUYNH

## ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng, diện tích đất và mặt nước sử dụng 269,43ha. Triển khai dự án, UBND tỉnh Thái Bình đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Ngày 15/5/2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2024; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện

dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo chuyên ngành, lựa chọn đơn vị tư vấn công tác thực hiện đánh giá tác động môi trường xã hội theo thông lệ quốc tế. Đo vẽ và trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng... Tỉnh Thái Bình cam kết sẽ đồng hành và vào cuộc kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án trong thời

gian tối, phấn đấu quý IV/2025 sẽ khởi công dự án.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của các dự án nhiệt điện khí đối với việc bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế đất nước cũng như cho từng vùng, miền và từng địa phương theo Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương, các nhà đầu tư cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

và của Bộ Công Thương về việc triển khai các dự án nhiệt điện khí trên địa bàn. Đối với các địa phương, đề nghị cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Tập trung triển khai thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ được lập. Bộ Công Thương giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tiếp tục

hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt là khẩn trương tiến hành thẩm định và thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi nhà đầu tư đủ hồ sơ dự án. Đối với các dự án đã có chủ đầu tư, các địa phương yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương lập tiến độ thực hiện dự án với nội dung công việc cụ thể, mốc thời gian hoàn thành và ký cam kết thực hiện đúng tiến độ làm căn cứ cho các cơ quan chức năng đôn đốc, giám sát, kiểm tra cũng như xem xét xử lý trách nhiệm nếu không bảo đảm tiến độ theo quy định.

## PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em. Qua đó thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, gia đình và xã hội

về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nói riêng, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; tôn trọng, lắng nghe ý kiến và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt về môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; tôn trọng, lắng nghe ý kiến và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tiến hành

bàn giao, quản lý trẻ em giữa nhà trường với địa phương và gia đình trong dịp nghỉ hè. Tập trung hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố trí kinh phí và huy động nguồn lực xã hội để tập trung hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em; phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh; tăng cường nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các công trình bể bơi, khu vui chơi giải

trí dành cho trẻ em; chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn cho trẻ em...

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã trao nhiều phần quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh gần 700 triệu đồng.

## TIỀN HẢI

## Tuyên dương, khen thưởng 373 học sinh giỏi năm học 2023 - 2024

Sáng ngày 24/5, huyện Tiên Hải tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2023 - 2024.

Huyện Tiên Hải hiện có 86 cơ sở giáo dục, trên 40.000 học sinh. Đến nay, toàn huyện có 70 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 69%. Quy mô và chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các đơn vị trường học tiếp tục được huyện quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Trong năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực tham mưu về cơ chế, các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạo điều kiện để các nhà trường, đội ngũ giáo viên yên tâm, chú trọng hơn nữa nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi. Đồng thời, chỉ đạo các trường thành lập các cụm bồi dưỡng học sinh giỏi; lựa chọn, phân công giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có

tinh thần nhiệt huyết say mê với nghề, ham học hỏi, đã có thành tích cao và có bề dày trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của những năm học trước để phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tuyến tại các cơ sở. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2023 - 2024 có 881 học sinh đạt giải, trong đó có 74 giải nhất, 213 giải nhì, 286 giải ba, 308 giải khuyến khích. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 33 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 11 giải nhì, 5 giải ba, 16 giải khuyến khích.

Tại lễ tuyên dương, huyện Tiên Hải đã tặng giấy khen cho 373 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2023 - 2024.

TRẦN TUẤN

## Khánh thành nhà đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo

Chiều ngày 24/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình, Công ty TNHH Cơ khí ô tô An Thái, phường Tiên Phong tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho bà Khổng Thị Hương, tổ dân phố số 13, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình).

Bà Khổng Thị Hương sinh năm 1966, là phụ nữ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Bà sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp do bố mẹ để lại. Để chia sẻ khó khăn về nhà ở với bà, các cơ quan, đơn vị đã huy động nguồn lực hỗ trợ bà xây nhà mới. Sau hơn 2 tháng khởi công, ngôi nhà 2 tầng mái bằng kiên cố,

tổng diện tích sử dụng 50m<sup>2</sup>, kinh phí xây dựng hơn 180 triệu đồng đã hoàn thiện. Trong đó, Hội LHPN, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình, Công ty TNHH Cơ khí ô tô An Thái, phường Tiên Phong hỗ trợ 80 triệu đồng; các mạnh thường quân, họ hàng, bà con trong khu dân cư ủng hộ kinh phí, vật liệu để xây dựng nhà mới cho bà Hương.

Nhân dịp khánh thành nhà đại đoàn kết, Hội LHPN tỉnh, đại diện chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, phường Tiên Phong, tổ dân phố đã trao tặng bà Hương các vật dụng cần thiết trong cuộc sống.

QUẦN PHƯỢNG